

Số: 101 /TB-CAH-ĐTTH
Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt
động của tội phạm Trộm cắp tài sản

Tam Đường, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đội nghiệp vụ Công an huyện;
- Công an các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an đã thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao nhận thức của người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản. Đồng thời, tập trung lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh, điều tra làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục xảy ra ở một số địa bàn, nhất là tội phạm trộm cắp tiền mặt, các thiết bị, phương tiện của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các loại gia súc, vật nuôi trong gia đình. Điển hình: Ngày 10/2/2022, kẻ gian đột nhập vào nhà công dân ở bản Chăn Nuôi, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường trộm cắp 12.000.000 đồng, 4.100.000 đồng thẻ cào điện thoại Viettel và 01 điện thoại Samsung J2; Ngày 28/2/2022, kẻ gian đột nhập, trộm cắp 01 máy rửa xe trị giá 16.650.000 đồng tại công trình đang thi công ở bản Máy Đường, thị trấn Tam Đường; Ngày 01/3/2022 xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản tại bản Thống Nhất, xã Bình Lư và bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tổng thiệt hại tài sản lên đến 80.000.000 đồng.

Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chủ yếu là các đối tượng nghiện và sử dụng ma túy, có lối sống ăn chơi, buông thả, bao gồm người địa phương và các đối tượng trộm cắp hoạt động lưu động lợi dụng sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của chủ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi lấy được tài sản, kẻ gian thường dùng xe máy làm phương tiện tẩu thoát hoặc mang tài sản đi tiêu thụ ở địa phương khác nên công tác xác minh, điều tra và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn. Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện Tam Đường thông báo và đề nghị:

1. Các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp

tài sản và hình thức xử lý đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Từ đó, mỗi cá nhân, gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác trong quản lý, bảo vệ tài sản: Cất giữ tiền và các tài sản có giá trị tại những nơi đảm bảo an toàn; khi ra khỏi nhà, nơi làm việc và trước khi đi ngủ chú ý khóa cửa, chốt cửa và thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa khi bị hư hỏng; không để xe máy ngoài đường, những nơi vắng người, ngoài tầm quan sát; nuôi, nhốt các loại gia súc, gia cầm như trâu, bò, lợn, gà... trong chuồng, trại, không thả rông, không có người chăn dắt; cảnh giác đối với các loại trộm cắp mới nhằm vào ô tô, xe máy, các loại nông sản, dược liệu có giá trị cao như sâm Lai Châu, tam thất,..., các loại cây cảnh, sinh vật cảnh.

2. Lực lượng Công an các xã, Công an thị trấn, các đội nghiệp vụ Công an huyện thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tăng cường tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bám nắm tình hình địa bàn, di biến động của các đối tượng nghi vấn để kịp thời phát hiện, xử lý.

3. Các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản như: Lắp đặt hệ thống Camera giám sát (đặc biệt loại camera có cấu hình và độ phân giải cao, lưu trữ được nhiều ngày); sử dụng các loại cửa, khóa đảm bảo an toàn; phân công lực lượng bảo vệ thường xuyên trông coi, canh gác trụ sở các cơ quan, nhà kho, cửa hàng kinh doanh, trường học, nơi có tài sản có giá trị, nhất là lúc đêm khuya, ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ, Tết.

Khi phát hiện tình hình, thông tin liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản, đối tượng chứa chấp, tiêu thụ tài sản do trộm cắp tài sản mà có, các cá nhân, tổ chức hãy nhanh chóng báo tin đến Công an các xã, Công an thị trấn hoặc Công an huyện Tam Đường, số điện thoại: 02133.879.485 hoặc 0979.163.898 đ/c Lê Trọng Vinh để được tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: VT, ĐTTH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Trung tá Tấn Xuân Hùng